

**BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN**  
(Tại kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021)

- Kính thưa:**
- Chủ tọa kỳ họp;
  - Các vị lãnh đạo huyện;
  - Các vị Đại biểu HĐND huyện;
  - Các vị khách quý;
  - Kính thưa toàn thể cử tri.

Lời đầu tiên, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND và đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri trên địa bàn huyện lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Kỳ họp lần thứ 19, HĐND huyện khóa XI đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, kỳ họp thứ 19 HĐND huyện diễn ra trong không khí phấn khởi khi huyện Côn Đảo vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X. Mặc dù, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh - tế xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch và dịch vụ chịu tác động nặng nề của đại dịch covid 19; Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ từ Trung ương, Tỉnh, các Bộ ngành; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Côn Đảo đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn; chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng: tình hình phát triển kinh - tế xã hội của huyện nhà sẽ từng bước khôi phục và đạt được nhiều kết quả khả quan hơn và tiếp tục tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng tình với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo vừa trình bày. Đồng thời, tôi xin phát biểu một số ý kiến làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp với HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng củng cố chính quyền nhân dân.

1. 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện và thường xuyên theo dõi, nắm tình hình nhân dân, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy.

2. Mọi quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị được đảm bảo bằng các quy chế, chương trình phối hợp hành động cụ thể để cùng chăm lo xây dựng và củng cố chính quyền vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do các cơ quan nhà nước cấp trên và UBND huyện đề cụ thể: Tham gia cùng với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn tổ chức 13 cuộc đối thoại với công dân giải quyết khiếu nại các vấn đề liên quan đến đất đai; 02 cuộc vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi thường hỗ trợ mặt bằng công trình xây dựng trục đường phía Bắc Trung tâm Côn Đảo; Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với 3 Dự thảo đề án Quy hoạch; “Thiết kế đô thị Khu Dân cư dịch vụ Đô thị hiện hữu thuộc trung tâm Côn Sơn”, “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đô thị dịch vụ phía Tây bắc Hồ Quang trung I và phía Tây Hồ An Hải – Thuộc Trung tâm Côn Sơn” và “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dịch vụ Đô thị Bến Đầm - Côn Đảo” cử cán bộ tham gia các Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện như công trình Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu và công trình Trường tiểu học Côn Đảo; Hội đồng bồi thường và tổ kiểm kê dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm huyện Côn Đảo; Tham gia góp ý kết quả chứng thư thẩm định giá đất bồi thường dự án nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu và Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư Trung tâm (9A) huyện Côn Đảo (lần 2); đóng góp ý kiến đối với một số dự thảo Đề án, Chương trình, Dự án mà các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo đề nghị góp ý kiến, như: Dự án cải tạo nâng cấp công viên Phạm Văn Đồng; Hợp thẩm định dự án đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; nghe Đơn vị tư vấn báo cáo thông qua phương án đầu tư xây dựng công trình cải tạo tuyến đường vào công chính Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo (giai đoạn 2); Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nâng cấp đường Dương Thanh Khiết, đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch; Báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép và thiết kế phổ đi bộ Tôn Đức Thắng.

Cùng với Ban Dân vận Huyện ủy khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Côn Đảo; tham gia tổ thẩm định hồ sơ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

3. 6 tháng đầu năm 2020, Ủy Ban MTTQ Việt Nam Huyện đã chủ trì, phối hợp tổ chức tốt, chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực

HĐND, UBND huyện, các cơ quan liên quan tổ chức 02 Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến trước và sau kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV. Các Hội nghị diễn ra đảm bảo trang trọng, chu đáo, hiệu quả và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tổ chức 07 cuộc tiếp xúc cử tri giữa Đại biểu HĐND với cử tri trên địa bàn huyện để tạo điều kiện cho đại biểu lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri; đồng thời, lấy ý kiến của tổ chức thành viên để ghi nhận, tổng hợp ý kiến phản ánh, đề đạt của cán bộ, hội viên, đoàn viên tới kỳ họp HĐND lần này; qua đó, Mặt trận tập hợp đầy đủ ý kiến của cử tri và nhân dân để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền.

4. 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; đã tổ chức đoàn “Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”. Hưởng ứng lời kêu gọi “*Toàn dân tham gia ứng hộ phòng chống dịch Covid -19*”, MTTQ Việt Nam huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận hơn 160 triệu đồng tiền mặt chuyển về Ban Cứu trợ tỉnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận huyện còn tiếp nhận 470 suất quà của các nhà hảo tâm ủng hộ để trao tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 204 triệu đồng. Trích từ Quỹ “Vì người nghèo” sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”, trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 234 triệu đồng; vận động xây tặng một căn nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” cho một đối tượng là lực lượng Dự bị động viên, người dân tộc Khơme, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 100 triệu đồng từ nguồn tài trợ của MTTQ Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Tại Kỳ họp lần này, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tôi cũng xin phát biểu một số ý kiến như sau:

1. Dự án cầu tàu Du lịch huyện Côn Đảo nằm ngay mặt trước, phía biển của Côn Đảo. Thời gian qua, công trình vì nhiều lý do khác nhau mà tạm ngưng thi công, ảnh hưởng cảnh quan môi trường của huyện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị HĐND huyện có ý kiến với các cấp có thẩm quyền để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường khu vực biển phía trước trung tâm Côn Đảo.

2. Trong thời gian gần đây, Côn Đảo đón hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng mỗi năm. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của địa phương về mọi mặt tuy nhiên cũng tạo áp lực cho huyện đảo trong việc thu gom và xử lý rác, nước thải. Tuy các cấp, các ngành đã có nhiều biện pháp, nỗ lực trong việc thu gom, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt. Hiện nay, một số tuyến, điểm du lịch, nơi công cộng, rác thải bị vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định; gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng

cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Môi trường, tăng cường kiểm tra, xử phạt vấn đề xả nước thải, rác thải không đúng nơi quy định.

3. Hiện nay, dịch vụ vận tải trên đảo cũng ngày càng phát triển. Từ đó, các phương tiện như: xe ô tô, xe điện, taxi thường dừng, đậu đỗ không đúng quy định. Việc phóng, vượt ẩu cũng thường xuyên xảy ra vào những ngày cuối tuần dễ gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, nhắc nhở và có biện pháp xử lý kịp thời.

Cuối cùng, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- TTr.HU;
- TTr. HĐND, UBND huyện;
- Các đoàn thể CT-XH huyện;
- Lưu.

TM. ỦY BAN MTTQVN HUYỆN  
**CHỦ TỊCH**



*Huỳnh Chí Chanh Liên*